



HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2017)



GIÚP NGƯỜI HỌC hứng thú hơn với môn Lịch sử

Đưa thực tế vào những bài học lịch sử nhằm tạo sự hứng thú cho người học, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Linh, học sinh lớp 9A Trường THCS Minh Thành (thành phố Thái Bình) đã thực hiện dự án bồi dưỡng lòng yêu nước qua việc tìm hiểu các đường phố mang tên danh nhân ở thành phố Thái Bình. Dự án đã đạt giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (VISEF) dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc năm học 2016 - 2017.



Tuyến phố mang tên Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo.

Nguyễn Thị Phương Linh - một trong hai tác giả của dự án chia sẻ: Mỗi ngày tôi đứng, chúng em đi qua nhiều con đường mang tên các danh nhân, có những danh nhân chúng em đã biết song cũng có danh nhân chúng em chưa biết. Đem những câu hỏi còn băn khoăn về gia đình song đường như các câu trả lời chưa được thỏa đáng. Tìm đến cô giáo dạy môn Lịch sử, chúng em có câu trả lời. Sau đó, chúng em đề xuất ý tưởng và được gợi ý, khuyến khích thực hiện một dự án nghiên cứu qua việc tìm hiểu các đường phố mang tên danh nhân ở thành phố Thái Bình.

Đưa thực tế vào những bài học lịch sử nhằm tạo sự hứng thú cho người học, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Linh, học sinh lớp 9A Trường THCS Minh Thành (thành phố Thái Bình) đã thực hiện dự án bồi dưỡng lòng yêu nước qua việc tìm hiểu các đường phố mang tên danh nhân ở thành phố Thái Bình được thực hiện từ tháng 6 - 10/2016. Từ việc phỏng vấn, khảo sát, thống kê, phân loại cho thấy, trên địa bàn thành phố có 68/73 đường phố mang tên danh nhân, trong đó 32 danh nhân là người con Thái Bình. Ngoài những danh nhân như Lê Lợi, Hai Bà Trưng, Quang Trung, Nguyễn Trãi... có số người biết

xa rời môn Lịch sử dẫn đến các giá trị truyền thống đang dần bị mai một trong giới trẻ. Chính vì thế, khi thấy hai em đề xuất ý tưởng thực hiện dự án tôi rất vui mừng. Với vai trò là giáo viên, tôi đã hướng dẫn hai em tìm những nguồn sử liệu chính thống đã được kiểm chứng để hoàn thành dự án. Dự án bồi dưỡng lòng yêu nước qua việc tìm hiểu các đường phố mang tên danh nhân ở thành phố Thái Bình. Cuốn tài liệu là sản phẩm của dự án nhằm cung cấp những thông tin tóm tắt về lịch sử các con đường và cuộc đời, sự nghiệp của các danh nhân. Chia sẻ về quá trình thực hiện, Nguyễn Thị Phương Linh cho biết thêm: Việc khảo sát các tuyến phố mất khá nhiều thời gian. Tư liệu về danh nhân địa phương có khá ít nên quá trình tập hợp gặp đôi chút khó khăn.

Bên cạnh đó, do là năm cuối cấp nên quý thời gian hạn hẹp, chúng em chỉ có thể tìm hiểu về các danh nhân qua những cuốn tư liệu lịch sử lúc ra chơi hoặc vào ngày cuối tuần. Song thuận lợi là chúng em nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ nhà trường. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Minh Thành cho biết: Nhiều năm qua, Trường THCS Minh Thành rất quan tâm tới việc giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước trong các thế hệ học sinh. Năm học vừa qua Trường đã tổ chức tại các lớp cuộc thi em yêu đường phố quê em, các buổi ngoại khóa và sân khấu hóa. Đây là cách hiệu quả giúp học sinh hiểu sâu, nhớ lâu các bài học lịch sử. Để dự án đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, Trường quyết định đưa cuốn sách vào chương trình giáo dục thường xuyên trong các giờ học Lịch sử, Ngữ văn, Địa lý. Các thầy cô khéo léo tích hợp nội dung dự án với các nội dung bài học liên quan. Bên cạnh đó, Trường còn thành lập nhóm tuyên truyền gồm 10 học sinh ở các khối lớp. Vào giờ sinh hoạt lớp, chào cờ, giải lao, nhóm trực tiếp giới thiệu sản phẩm của dự án đến các lớp. Mỗi khối lớp, nhóm lại có hình thức tuyên truyền khác nhau sao cho sinh động, hấp dẫn để không chỉ các thành viên nhóm dự án mà mỗi học sinh sẽ là một tuyên truyền viên đối với người thân, bạn bè, những người xung quanh. Cùng với đó, Trường hỗ trợ giới thiệu, tuyên truyền sản phẩm của dự án đến người dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng giúp mọi người hiểu hơn về lịch sử dân tộc, truyền thống quê hương.

NHƯ HOÀNG

Tuổi trẻ tri ân người có công

Thấm nhuần đạo lý truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", thời gian qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia nhiều phong trào, hoạt động tỏ lòng tri ân, thể hiện trách nhiệm của mình với các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm của thế hệ trẻ, các cấp bộ đoàn trong tỉnh gắn các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa" vào tất cả các chương trình, hoạt động như tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, xuân tình nguyện..., qua đó góp phần làm cho đời sống của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng ngày càng ổn định, xoa dịu phần nào nỗi đau và mất mát. Chị Hoàng Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Với phương châm hướng về cơ sở, các cấp bộ đoàn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí; hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới nhà ở cho đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn; vệ sinh, tu sửa, dâng hương, thấp nền tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; phối hợp với hội cựu chiến binh các cấp tổ chức các buổi nói chuyện ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta... Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tổ chức 37 hoạt động cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.000 lượt đối tượng chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em nghèo; tu sửa 155 nhà tình nghĩa; xây dựng 12 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí hỗ trợ 236 triệu đồng... Năm nay, kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017) cũng là năm điển

ra đại hội đoàn thanh niên các cấp, Tỉnh đoàn chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với hoạt động như thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách; tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thấp nền tri ân; tổ chức hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng quà các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam/dioxin... Là một trong những hoạt động nhân văn, mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, chương trình "Theo bước chân những người anh hùng" được Tỉnh đoàn phát động đã lan rộng đến nhiều cơ sở đoàn, thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia. Nhìn các bác sĩ trẻ và đoàn viên thanh niên địa phương phân chia nhiệm vụ cụ thể, người khám bệnh, người đi các đối tượng chính sách lên khu vực khám bệnh, người cấp thuốc, ông Cao Văn Cường, bệnh binh ở thôn Sòi 1, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) không giấu được xúc động: "Lâu rồi chúng tôi mới được khám bệnh miễn phí ngay tại địa phương. Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, chúng tôi thấy hạnh phúc, ấm lòng hơn. Anh Cao Việt Bắc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phúc Khánh cho biết: Tham gia các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đến ơn đáp nghĩa" giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu thêm

về truyền thống đấu tranh anh dũng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ đi trước, từ đó nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hôm nay. Trước hết là hoàn thành tốt công việc của mình, tích cực hơn nữa trong các hoạt động tình nguyện, chăm lo cuộc sống của các gia đình, đối tượng chính sách ở địa phương mình và vận động cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ, bù đắp cho những mất mát, hy sinh của họ. Với nhiều cách làm mới, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng trong đoàn viên thanh niên, Huyện đoàn Vũ Thu là đơn vị luôn đi đầu trong các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa". Anh Trần Đức Toàn, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thu cho biết: Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, bên cạnh các hoạt động ôn lại truyền thống, chính trị nghĩa trang liệt sĩ, Huyện đoàn Vũ Thu còn hướng dẫn tất cả các cơ sở đoàn địa phương thực hiện tốt đồng loạt tổ chức các hoạt động "Đến ơn đáp nghĩa" phủ hợp, tri ân các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Các hoạt động ý nghĩa, thiết thực do các cấp bộ đoàn, hội tổ chức đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Thái Bình đối với sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

PHƯƠNG ANH



Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh cho đối tượng chính sách xã Thái Thành (Thái Thụy).

ANH HÙNG TRẦN PHƯỚC Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

Bị trúng đạn, chân trái bị mất, chân phải bị gãy nhưng đại đội trưởng Trần Phước vẫn dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Anh đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho nền độc lập, tự do của nước ta, nước bạn Lào, cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Xuôi theo con đường 463, qua chùa Keo, chúng tôi tìm về thôn Văn Lâm, xã Duy Nhất (Vũ Thư), nơi Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Trần Phước (Trần Văn Phước) sinh ra và lớn lên. Làng quê nhiều đổi thay nhưng nhắc đến Trần Phước, ông Trần Văn Bình vẫn nhớ như in những kỷ niệm về người hàng xóm hiền lành, chân chất năm xưa. Ông Bình kể: Nhà tôi và nhà Phước cạnh nhau, Phước sinh năm 1942, kém tôi vài tuổi. Gia đình Phước có 6 anh chị em, giống như bao gia đình khác, khi ấy nhà Phước cũng túng thiếu, đói khổ. Tuy hiền lành, nhút nhát nhưng tinh thần yêu nước lại luôn sục sôi trong trái tim nhiệt huyết của Phước. Năm 1959, khi mới 17 tuổi, Phước giấu gia đình bí mật viết đơn tình nguyện nhập ngũ và "liều" khai tăng thêm 1 tuổi để sớm được lên đường tòng quân.

Ước nguyện thành hiện thực, Trần Phước được phân vào đơn vị đặc công thuộc Tiểu đoàn 27, Đoàn 305. Vừa rèn luyện tốt vừa gan dạ chiến đấu, Trần Phước nhanh chóng được đứng trong hàng ngũ của Đảng và giao trọng trách đại đội trưởng một đại đội đặc công thuộc Tiểu đoàn 27, Bộ Tư lệnh Đặc công. Năm 1970, để hỗ trợ cách mạng Lào, đơn vị của anh được cử đi làm nhiệm vụ ở nước bạn. Tháng 5/1970, đơn vị được lệnh tiến công vào điểm cao 1.510m thuộc vùng núi Sầm Thông, Lào. Đây là vùng rừng núi có địa hình hiểm trở, rất khó khăn khi di chuyển. Trần Phước đã trực tiếp đi trước trinh sát, lập phương án tác chiến tỉ mỉ, sau đó dẫn đầu đơn vị vào chiến đấu. Trong trận đánh này, bọn địch được trang bị vũ khí hiện đại, lại lợi dụng điểm cao ta khó tấn công nên đánh trả rất quyết liệt. Trần Phước

chỉ huy anh em chiến đấu, anh mưu trí dẫn một mũi thọc sâu vào sở chỉ huy của chúng, phá hỏng trung tâm đầu não thông tin làm địch mất liên lạc và rối loạn. Tuy vậy, địch vẫn ngoan cố chống cự, đơn vị của Trần Phước phải chiến đấu suốt đêm mới giành phần thắng. Kết quả, anh cùng đồng đội tiêu diệt gần 1 tiểu đoàn địch, bắt sống nhiều tù binh, thu toàn bộ vũ khí của địch. Ngoài chỉ huy trận đánh, Trần Phước còn chiến đấu, dùng súng ngắn tiêu diệt tên tiểu đoàn phó của địch và 1 tên lính. Tháng 8/1970, Tiểu đoàn 27 được lệnh tiến đánh địch ở điểm cao 1.957m. Trận này, Trần Phước được giao nhiệm vụ chỉ huy một đơn vị dự bị. Bất chấp vào trận chiến, mũi chủ công mới tiến vào đến hàng rào đã bị lộ, địch tập trung hỏa lực bắn ra rất dữ dội, quân ta không tiến lên được. Tiểu đoàn

trường điều đơn vị dự bị của Trần Phước vào trận. Trần Phước dũng cảm, mưu trí dẫn đầu đơn vị vượt qua hàng rào địch, đánh thọc sâu vào rồi tỏa ra xung quanh, áp đảo quân địch, diệt nhiều hỏa điểm quan trọng, làm cho quân địch rối loạn, quân ta làm chủ trận địa. Trận chiến đang diễn ra thuận lợi thì Trần Phước bị trúng đạn cắt đứt chân trái, chân phải cũng bị gãy. Mặc dù vậy, Trần Phước vẫn chỉ huy đơn vị tiếp tục chiến đấu đến khi trận đánh thắng lợi, bản thân anh vẫn tiêu diệt thêm được 1 tên địch. Khi trận đánh kết thúc, biết mình không thể cầm cự thêm, trong hơi thở yếu ớt cuối cùng, Trần Phước vẫn đau đớn nghĩ về nhiệm vụ, cho gọi đồng chí đại đội phó đến dặn dò, giao nhiệm vụ và gửi lời chào từ biệt đồng đội, gia đình. Ra đi ở tuổi 32, Trần Phước đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho cách mạng.

NHƯ HOÀNG

Tinh thần mưu trí, dũng cảm, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng của Trần Phước là tấm gương sáng cổ vũ toàn đơn vị chiến đấu, lập thêm nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt là minh chứng khẳng định tinh hữu nghị của hai nước Việt Nam - Lào. Anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất, hạng Nhì. Ngày 1/10/1971, Trần Phước được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Phạm Ngọc Bùi, Bí thư Đảng ủy xã Duy Nhất cho biết: Cách đây mấy năm, gia đình Anh hùng Trần Phước phối hợp với chính quyền địa phương và bà con nhân dân đã tiến hành tìm kiếm tại chiến trường xưa, di dời phần mộ và tổ chức trọng thể lễ an táng hài cốt tại nghĩa trang liệt sĩ quê hương. Với tấm lòng biết ơn sâu sắc, cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là đoàn nước thanh niên địa phương thường xuyên chăm sóc phần mộ; thăm hỏi,

đồng viên thân nhân liệt sĩ Trần Phước. Sự hy sinh anh dũng của anh là tấm gương sáng để chúng tôi tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ địa phương về truyền thống yêu nước, cách mạng. Mặc dù là xã xa trung tâm, đời sống còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, nhân dân Duy Nhất đang nỗ lực, quyết tâm phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2017, xứng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

HA PHƯƠNG



Thế hệ trẻ địa phương thấp hương tại phần mộ Anh hùng Trần Phước.